
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2567 

วันพุธที ่31 มกราคม 2567 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
 

เวลา 10.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 สภากรุงเทพมหานครขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์
นักเรียนถูกทำร้ายร่างกายภายในโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 
 1.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร รวม 2 เรื่อง ดังนี ้
  1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย และสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
  2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณานำระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) มาทดลองให้บริการในพ้ืนที่เขตรอยต่อ 
กับจังหวัดใกล้เคียง 
 1.3 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
3.2 กระทู้ถามสดของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยของตู ้น้ำมัน

หยอดเหรียญในพื้นที่เขตดอนเมือง  
3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอทราบมาตรการความปลอดภัย

ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

2. กระทู้ถาม... 
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2. กระทู้ถาม 
2.1 กระทู้ถามสดของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอทราบการดำเนินการศูนย์กระจาย

สินค้าในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ์  ผิ วงาม  รองผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

2.2 กระทู้ถามสดของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยของตู้น้ำมัน
หยอดเหรียญในพ้ืนที่เขตดอนเมือง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ทวิดา  
กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

2.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอทราบมาตรการความปลอดภัย  
ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว    

ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. ....  
เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการวิสามัญฯ รายงานผลการพิจารณา) 

- ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของ
คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 

  
4. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาสารเคมีกำจัดลูกน้ำ
และยุงให้เพียงพอ 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 

 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


